

การวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด (SWOT ANALYSIS)

คณะอนุกรรมการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2557 - 2560) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสงขลา ได้ระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด ดังนี้

การวิเคราะห์จุดแข็ง (S – STRENGTHS)

S1	<p>ด้านภาคการเกษตร</p> <ul style="list-style-type: none">- เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปยางพาราและอาหารทะเลที่สำคัญของภาคใต้ มีพื้นที่ปลูกยางพารา 2,081,360 ไร่ และผลผลิต 464,038.53 ตัน มีโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา จำนวน ๑๕๗ แห่ง- เป็นแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น ยางพารา ข้าว กุ้ง สัตว์น้ำทะเลอื่นๆ ฯลฯ มีปริมาณสัตว์น้ำ ๑๐๙,๘๙๒.๐๐ ตัน/ปี มีโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน ๑๗๑ โรง- มีพื้นที่ปลูกยางพารามากเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2,081,360 ไร่- มีตลาดกลางซื้อขายยางพาราที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ตอนล่าง คือ ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 341,397,180 บาท/สัปดาห์- มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องจำนวนมาก (จำนวนโรงงาน 1,862 โรง เงินทุน 67,048.00 ล้านบาท จำนวนคนงาน 75,905 คน) สามารถรองรับวัตถุดิบทางการเกษตร (ยางพารา สัตว์น้ำ)- มีองค์ความรู้จากภาครัฐและภูมิปัญญาท้องถิ่น/มีหน่วยงาน สถาบันการศึกษา สนับสนุนทางวิชาการ/องค์ความรู้ ด้านการเกษตร มีมหาวิทยาลัยในจังหวัดกว่า ๖ แห่ง ซึ่งทำการสอนในระดับปริญญาตรี โทและเอก- มีแหล่งเงินทุน และสถาบันทางการเงินที่หลากหลายที่สนับสนุนด้านการเกษตร ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์
S2	<p>ด้านการท่องเที่ยว</p> <ul style="list-style-type: none">- มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย อาทิ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (สถาบันทักษิณคดีศึกษา, เกาะยอ และชุมชนสทิงหม้อ เป็นต้น) แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์/ศาสนสถาน (วัดพะโคะ, วัดพระเจดีย์งาม, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา เป็นต้น) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (หาดสมิหลา, แหลมสนอ่อน และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา เป็นต้น)- กิจกรรมการท่องเที่ยวมีความหลากหลาย เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ แข่งขันเรือยาวบางกล้า ลากพระ ตรุษจีน ไหว้พระแก้วัด ลอยกระทง เป็นต้น- เป็นแหล่งการค้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สำคัญของภูมิภาค เช่น ตลาดกิมหยง ตลาดสันติสุข แหล่งการค้าบริเวณถนนเสน่หานุสรณ์ เป็นต้น- เป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวภาคใต้ตอนล่าง และประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งในปี 2553 มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมเยือนท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา จำนวน 2,946,470 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.93 จากปี 2552 และมีรายได้จากการท่องเที่ยว จำนวน 15,888.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.08

S3	<p><u>ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นศูนย์กลางด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการบริการ ที่สำคัญของภาคใต้ เช่น นิคมอุตสาหกรรม ฉลุง โรงงานอุตสาหกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น - มีต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ ทั้งระดับครอบครัว และชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองเปี้ยะ อ.จะนะ, กลุ่มออมทรัพย์บ้านนาปรัง อ.นาทวี, กลุ่มออมทรัพย์บ้านโคกคราม อ.ระโนด เป็นต้น - เป็นแหล่งการค้าชายแดนที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงที่สุดในประเทศ มูลค่ารวม 541,078.72 ล้านบาท (ปี 2554 : ด้านป่าดงเบงชาร์และด้านสะเดา)
S4	<p><u>ด้านพลังงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ที่เอื้อต่อการผลิตอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น แหล่งก๊าซธรรมชาติ พื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซีย JDA แหล่งบงกช แหล่งน้ำมันดิบ แหล่งสงขลา และแหล่งนงเยาว์ แหล่งถ่านหินสะบ้าย้อย - เป็นแหล่งอุตสาหกรรมพลังงาน และธุรกิจพลังงานที่สำคัญในภาคใต้ เช่น <ol style="list-style-type: none"> 1. โรงแยกและท่อส่งก๊าซจะนะ มีกำลังการผลิต 425 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 2. โรงไฟฟ้าจะนะ ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติมีกำลังการผลิต 730 MW และชุดที่ 2 มีกำลังการผลิต 800 MW ต่อวัน 3. การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งสงขลา มีกำลังการผลิต 18,439 บาร์เรล ต่อวัน 4. มีคลังน้ำมัน/สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลวมากที่สุดในภาคใต้
S5	<p><u>ด้านการขนส่ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงทุกระบบ เช่น ทางเรือ (ท่าเรือสงขลา) สนามบิน (สนามบินนานาชาติหาดใหญ่) รถไฟ (ชุมทางหาดใหญ่) และระบบขนส่งทางบก
S6	<p><u>ด้านสังคม/การศึกษา/คุณภาพชีวิต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคใต้ที่มีการจัดการศึกษาทุกระดับมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ มีมหาวิทยาลัยในจังหวัดกว่า ๖ แห่ง ซึ่งทำการสอนในระดับปริญญาตรี โทและเอก ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรภาษาอังกฤษ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ - มีทุนทางสังคมที่เข้มแข็งและหลากหลาย เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน ราษฎรชาวบ้าน ศูนย์เรียนรู้ทางสังคม สภาองค์กรชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มองค์กรภาคประชาชน เป็นต้น - มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในชุมชน เช่น ศาสนสถาน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 69 แห่ง (หมู่บ้าน) เช่น หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมู่บ้านตาลโตนด (บ้านสวนตาล) - มีสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ และมีมาตรฐานในการให้บริการ จำนวน ๒๒๗ แห่ง

S7

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- มีสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
- มีอัตลักษณ์ของความเป็นเมืองที่มีสองทะเลเชื่อมต่อกัน (ทะเลสาบสงขลาและทะเลอ่าวไทย)
- มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ชายฝั่งทะเล แหล่งน้ำมัน ป่าชายเลน ป่าดิบชื้น
- มีเครือข่าย/องค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็งในการร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น สมาคมน้ำทะเลสาบสงขลา กลุ่มรักษ์คลองอู่ตะเภา

การวิเคราะห์จุดอ่อน (W - WEAKNESS)

W1

ด้านการเกษตร

- ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรต่ำ เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ขาดการบำรุงดูแลรักษา และการจัดการที่ถูกต้อง (ผลผลิตยางพาราลดลงจาก ปี ๒๕๕๑ จำนวน ๓๐๐ กก/ไร่ เป็น ๒๗๒ กก/ไร่ปี ๒๕๕๔)
- การบริหารจัดการกลุ่มองค์กรเกษตรกรไม่มีประสิทธิภาพ และขาดระบบการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตรแบบครบวงจร
- ขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพภาคเกษตรสาขาพืชและประมง
- ขาดการบริหารจัดการผลการศึกษาวิจัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร
- เกษตรกรรายย่อยไม่มีความพร้อมในการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐาน GAP, COC เป็นต้น

W2

ด้านการท่องเที่ยว

- สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการทางการท่องเที่ยวไม่ได้มาตรฐาน เช่น ป้ายชี้ทางแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์บริการท่องเที่ยว เป็นต้น
- ขาดการสร้างความโดดเด่นและเรื่องราว (Story) เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
- ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
- ขาดบุคลากรด้านการท่องเที่ยวระดับมืออาชีพ

W3

ด้านเศรษฐกิจ

- มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาวและเขมร รวม 63,159 คน
- แรงงานบางส่วนยังขาดความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และเลิกงาน ทำให้มีอัตราการว่างงานร้อยละ ๐.๘๙
- เส้นทางสายหลักที่เชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่น
- ผู้ประกอบการรายย่อยยังไม่ให้ความสำคัญและตระหนักในการขอรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เช่น อย. มพช. ฮาลาล มอก.
- การขาดแคลนน้ำใช้ในภาคอุตสาหกรรม

W4	<p><u>ด้านพลังงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - อุตสาหกรรมพลังงาน ยังมีปัญหาการบริหารจัดการและการดำเนินการ ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - การใช้พลังงานในภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม ยังขาดประสิทธิภาพและสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนมีน้อย - สถานีบริการที่เป็นพลังงานทางเลือกมีไม่เพียงพอ (NGV) มีปั๊มแก๊ส NGV ในพื้นที่เพียง ๕ แห่ง
W5	<p><u>ด้านสังคม/การศึกษา/คุณภาพชีวิต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การขยายตัวของชุมชนทำให้เกิดปัญหาทางสังคม เช่น พฤติกรรมเด็กและเยาวชน การพนัน ยาเสพติด และตั้งครุฑก่อนวัยอันควร เป็นต้น - ขาดการผลักดันการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง - ขาดการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้สถาบันครอบครัวมีความอ่อนแอ เช่น การมีบุตรก่อนวัยอันควร การหย่าร้างสูง การมีรายได้น้อย เป็นต้น - ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สังคม และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - ประชาชนมีปัญหาสุขภาพเรื่องโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และปัญหาอนามัยแม่และเด็ก เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน เอ็ดส์ เป็นต้น
W6	<p><u>ด้านทรัพยากรธรรมชาติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม - ระบบการบริหารจัดการน้ำไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ - ไม่มีระบบการประสานแผนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง - การใช้ทรัพยากรไม่เหมาะสมและเกินศักยภาพการรองรับของทะเลสาบสงขลา เช่น การประมง การใช้ที่ดิน การเลี้ยงกุ้ง
W7	<p><u>ด้านความมั่นคง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว - เป็นแหล่งพักยาเสพติด ทำให้มีการแพร่ระบาดสูงขึ้นในทุกพื้นที่ ผู้เสพยาเสพติดมีมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน (จำนวนคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒)

การวิเคราะห์โอกาส (O - OPPORTUNITIES)

O1	<u>ด้านการเกษตร</u> <ul style="list-style-type: none">- ตลาดมีแนวโน้มความต้องการยางพาราและสินค้าอาหารทะเลแปรรูปสูง (มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร 44,480.58 ล้านบาท)- รัฐมีนโยบายให้การสนับสนุนการผลิตและการส่งออก เช่น นโยบายรับจำนำข้าว กู้ง เป็นต้น- การเปิด AEC เป็นโอกาสทางการตลาดสินค้าเกษตร
O2	<u>ด้านการท่องเที่ยว</u> <ul style="list-style-type: none">- นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล- นโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเอื้อต่อการเสริมสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยวทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการตลาด- โครงการด้านการท่องเที่ยวภายใต้แผนงาน Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle (IMT - GT) เช่น เส้นทางท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวด และ การท่องเที่ยวเมืองเก่า IMT - GT เป็นต้น- กระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์- สายการบินต่างประเทศเพิ่มเที่ยวบินมายังสนามบินขนาดใหญ่ เช่น สายการบิน FIREFLY , TIGER AIR, AIR ASIA เป็นต้น
O3	<u>ด้านเศรษฐกิจ</u> <ul style="list-style-type: none">- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11, นโยบายรัฐบาล, นโยบาย ศอ.บต. ให้การสนับสนุนการเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและให้ความสำคัญในการพัฒนา คุ่มครองดูแลแรงงาน เช่น ขยายการคุ้มครองสู่แรงงานนอกระบบ- สามารถนำวัตถุดิบจากจังหวัดใกล้เคียงมาผลิตสินค้าแปรรูป- การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นโอกาสทางการค้า การลงทุน
O4	<u>ด้านพลังงาน</u> <ul style="list-style-type: none">- สถานการณ์ “วิกฤติพลังงาน” และ “ภาวะโลกร้อน” ได้เกิดกระแสตื่นตัวให้ภาคส่วนต่างๆ หันมาสนใจและให้ความสำคัญ เรื่องประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม- นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมด้านพลังงานทดแทน (Power Development Planning: PDP) และการอนุรักษ์พลังงาน หรือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency Development Planning : EEDP)
O5	<u>ด้านสังคม/ด้านการศึกษา/คุณภาพชีวิต</u> <ul style="list-style-type: none">- นโยบายรัฐบาลส่งเสริมด้านสังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน- ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารมีผลต่อการพัฒนา- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเรียนรู้และพัฒนา

O6	<p><u>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - รัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำ - การยอมรับและต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - มีแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2555 - 2559 - กระแสด้านสภาวะโลกร้อน ทำให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
O7	<p><u>ด้านการค้าชายแดน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย สามารถเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว - มีแผนงานการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ๓ ฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย - ไทย (Indonesia – Malaysia - Thailand Growth Triangle : IMT - GT) - มีกรอบความร่วมมือความร่วมมือเพื่อพัฒนาชายแดนไทย-มาเลเซีย (Joint Development Strategy for Border Areas : JDS) - มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจในบริเวณแนวพื้นที่ภาคเหนือ (Northern Corridor Economic Region : NCER) ของประเทศมาเลเซีย

การวิเคราะห์อุปสรรค (T - THREATS)

T1	<p><u>ด้านการเกษตร</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวนตามกลไกตลาด สินค้าเกษตรหลักของจังหวัด คือ ยางพารา ซึ่งมีสัดส่วนของยางพาราและอุตสาหกรรมต่อเนื่องกว่าร้อยละ 64.56 ของ GDP - มาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศคู่ค้าที่สำคัญเป็นอุปสรรคสำคัญในการส่งออก เช่น มาตรฐานฮาลาล มาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary : SPS) มาตรฐาน GMP และมาตรฐาน HACCP เป็นต้น - การเกิดภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคการเกษตร - นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการผลิตพืชพลังงานทดแทน และยางพารา เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เช่น การนำพื้นที่นาข้าวไปปลูกยางพารา การบุกรุกพื้นที่ป่า เป็นต้น
T2	<p><u>ด้านการท่องเที่ยว</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวมีสูง - ผลกระทบจากการเกิดขึ้นของภัยธรรมชาติทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ - นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
T3	<p><u>ด้านเศรษฐกิจ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ภาวะความผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อส่งออกสินค้า - มาตรการกีดกันทางการค้าของบางประเทศเป็นอุปสรรคในการส่งออก - การตัดค่านของกลุ่ม/องค์กร ด้านสิ่งแวดล้อม - ปัญหาเรื่องต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้เกิดปัญหาความเสี่ยงต่อการถดถอยของเศรษฐกิจในภาพรวม

	<p>และส่งผลให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพในการจ้างงานในอุตสาหกรรมส่งออก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัญหาการเกิดอุทกภัยส่งผลกระทบต่อการค้า การลงทุน
T4	<p><u>ด้านพลังงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ทิศนคติของประชาชนทั่วไปต่อต้านอุตสาหกรรมพลังงาน - ความไม่เชื่อมั่นต่อการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดในภาคอุตสาหกรรม - ข้อจำกัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้องในการสนับสนุน สถานประกอบการ เช่น สถานีบริการ NGV
T5	<p><u>ด้านสังคม/การศึกษา/คุณภาพชีวิต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเจริญด้านเทคโนโลยีทำให้เกิดการหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่างชาติ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดค่านิยมที่ไม่เหมาะสม เช่น การแต่งกาย การใช้ภาษา การบริโภค เป็นต้น - มาตรการบังคับใช้กฎหมายไม่เคร่งครัด - แรงงานต่างด้าว อพยพมาทำงานในจังหวัดมากขึ้น อาจก่อให้เกิดปัญหาสังคม อาชญากรรม และปัญหาสุขภาพ
T6	<p><u>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการชะล้างพังทลายจากพื้นที่ข้างเคียง (จังหวัดพัทลุง) - ภาวะโลกร้อนส่งผลต่อสภาวะแวดล้อมของจังหวัด